

Số: 624/BC-UBND

Lý Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần: Tính năng động của chính quyền tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2446/SKHĐT-XTĐT ngày 17/11/2021 về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc các Chỉ số thành phần: Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn báo cáo cụ thể như sau:

I. Đánh giá, kết quả thực hiện chỉ tiêu: Lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng, nhưng chưa thực hiện tốt ở cấp huyện

1. Việc chỉ đạo, điều hành

Sau khi có Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân huyện đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 27/8/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong năm. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo đến các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện giao nhiệm vụ chủ trì và thực hiện các chỉ số, chỉ tiêu thành phần, góp phần vào việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện và chỉ số PCI của tỉnh.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu: Lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng, nhưng chưa thực hiện tốt ở cấp huyện

2.1. UBND huyện áp dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Lý Sơn đã tranh thủ mọi sự quan tâm của các cấp ngành, các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội tạo động điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và vận dụng linh hoạt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. Phương thức quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tư nhân được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị

trường và điều kiện thực tiễn tại địa phương. môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, thông thoáng, thuận lợi hơn. Dân chủ trong đời sống kinh tế - xã hội ngày càng được phát huy. Đến nay trên địa bàn huyện có 73/106 doanh nghiệp hoạt động, 759 hộ sản xuất kinh doanh hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.

2.2. Về chỉ tiêu năng động sáng tạo trong giải quyết vấn đề mới phát sinh

Lãnh đạo luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân và doanh nghiệp, xem đây là kênh phản biện để thu thập thông tin để lãnh đạo UBND huyện nắm bắt để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đồng thời giải thích, tuyên truyền, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tổ chức, cá nhân hiểu và chấp hành. Qua đó tạo niềm tin cho công dân và doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính quyền

Các bước thủ tục hành chính được niêm yết công khai và tinh gọn theo quy trình ISO 9001:2015 tại bộ phận một cửa tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp. Đồng thời công tác tiếp công dân được thực hiện định kỳ và thường xuyên, các cơ quan hành chính của huyện trong năm tiếp 07 lượt người (tiếp thường xuyên); tiếp nhận và xử lý 15 đơn/15 vụ việc mới phát sinh, đã giải quyết 13 đơn/15 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86,7% vụ việc phát sinh giải quyết trên địa bàn.

2.3. Về thái độ của chính quyền đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Ủy ban nhân dân huyện tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân.

Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư và phát triển, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện tiếp cận đất đai thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Ngân hàng thương mại chi nhánh trên địa bàn triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Doanh nghiệp - Ngân hàng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp và người dân để tiếp cận tốt nguồn vốn tín dụng của Chính phủ hỗ trợ đầu tư xã hội. Xem phát triển kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

2.4. Việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn

Hàng năm trên địa bàn huyện có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng sáng kiến và thi đua khen thưởng huyện đánh giá cao và đạt yêu cầu, nhưng chủ yếu thực hiện ở nội bộ, chưa được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình được thử

nghiệm trong áp dụng khoa học kỹ thuật nhưng chưa đem lại hiệu quả cao nên việc triển khai thực thi các mô hình còn nhiều hạn chế, bất cập.

2.5. Về thực hiện các chủ trương của huyện đề ra.

Sự năng động, sáng tạo của các cấp ngành đã có sự gia tăng đáng kể, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động theo đó giao nhiệm vụ cho từng phòng ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện đề ra.

Trên cơ sở đó các ban, ngành đã tổ chức triển khai tích cực và đạt hiệu quả đề ra, nhất là những chủ trương về thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật để tạo động lực cho các ngành kinh tế phát triển. Bên cạnh, cũng còn những vướng mắc một số lĩnh vực như giải toả đền bù, giải phóng mặt bằng, do chính sách có nhiều hạn chế chưa thay đổi phù hợp với thực tiễn và thị trường nên còn sự ách tắc và sự đồng thuận chưa cao trong nhân dân.

2.6. Việc thực hiện khi Chính sách pháp luật có điểm chưa rõ

Khi triển khai thực hiện các văn bản Chính sách, pháp luật của Trung ương còn nhiều vấn đề chưa rõ, UBND huyện luôn có sự tham vấn từ các Sở ngành chuyên môn cũng như các Sở ngành liên quan. Đồng thời chỉ đạo phòng ban chuyên môn thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị bãi bỏ, thay thế, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật và sát thực với thực tiễn để triển khai đạt hiệu quả của từng chính sách đề ra.

Cập nhật kịp thời và đăng tải đầy đủ thông tin văn bản chính sách, pháp luật của Trung ương, của các cấp có thẩm quyền trên trang thông tin điện tử của huyện để cập nhật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận nắm bắt để thực hiện chính sách một cách nhanh nhất để đưa chính sách vào cuộc sống. Qua đó tạo lòng tin đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với hệ thống pháp lý, yên tâm đầu tư kinh doanh cũng như các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nhà nước (trong năm Phòng Tư pháp đã kiểm tra, rà soát phát hiện 15 văn bản (13 nghị quyết, 02 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ; ban hành sửa đổi bổ sung 10 văn bản.

2.7. Phối hợp cùng với doanh nghiệp

UBND huyện và các phòng, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt phương châm "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp"; chủ động trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động, các vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Với tinh thần là mọi vấn đề đặt ra của doanh nghiệp phải được xem xét, giải quyết đến nơi, đến chốn. Do đó, lãnh đạo Huyện luôn lắng nghe, chia sẻ với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giao cho từng phòng, ban chuyên môn có nhiệm vụ làm đầu mối xem xét, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND huyện giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án


trên địa bàn huyện, cũng như giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Qua đó tạo được sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với cách giải quyết, thu hút của chính quyền khi đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

3. Những hạn chế trong thực hiện tiêu chí của chính quyền

- Nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Huyện còn nhiều nhưng nguồn lực đầu tư theo chính sách còn hạn chế, một số cơ chế chính sách và quy định thường xuyên thay đổi do vậy cũng ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư, nên việc đồng bộ trong hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội tạo động lực cho các ngành kinh tế tư nhân trên huyện đảo còn nhiều khó khăn, giai đoạn thực hiện chính sách quá ngắn nên ảnh hưởng đến việc đầu tư những dự án lớn mang tính dài hạn.

- Điều kiện tự nhiên ngày càng khó khăn, phức tạp theo tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, trong khi đó các chính sách ưu đãi về địa bàn, về con người trên huyện đảo còn ở mức thấp so với điều kiện phát triển KT-XH trong giai đoạn hiện nay, chưa thật sự khuyến khích, tạo được động lực và động viên nguồn nhân lực trong bộ máy chính quyền.

Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp. / 

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Ban Tổ chức, NV-LĐTĐ&XH;
- VPH: CVP, CV;
- Lưu VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hương